

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผลการวิจัย
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ



วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 5,506 คน (สำนักทะเบียนอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เดือน มิถุนายน 2556)

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 374 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร ทาโร ยามานะ (Taro Yamane: 727) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ รวม 4 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 39 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้จัดกระทำข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1. นำแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
2. ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form)
3. สำหรับแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดระดับคะแนนในแบบสอบถามที่กำหนดไว้ 5 ระดับ (ณัฐนิชา กาพะลีย์, 2552 : 81) ดังนี้

มากที่สุด	กำหนดให้	5	คะแนน
มาก	กำหนดให้	4	คะแนน
ปานกลาง	กำหนดให้	3	คะแนน
น้อย	กำหนดให้	2	คะแนน
น้อยที่สุด	กำหนดให้	1	คะแนน

4. นำข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ดังนี้

1.00– 1.80	หมายความว่า	มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับน้อยที่สุด
1.81– 2.60	หมายความว่า	มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับน้อย
2.61 – 3.40	หมายความว่า	มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20	หมายความว่า	มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับมาก
4.21 – 5.00	หมายความว่า	มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจะได้นำเสนอผลการวิจัย ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านในการติดตามและประเมินผล

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาของ อบต. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการตรวจรับงานตามแผนงาน/โครงการ ของอบต.

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัยนำอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยที่พบจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน ซึ่งควรต้องปรับปรุงแก้ไขในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาให้มากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา ทั้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของสาระของแผนพัฒนาต่อที่ประชุมสภา การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของสาระของร่างแผนพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบของสภา และการตรวจสอบว่ามีกรนำแผนพัฒนาไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือการตรวจสอบเนื้อหาของสาระของข้อบัญญัติ และการทักท้วงกรณีที่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จัดทำ

ข้อบัญญัติตามแผนพัฒนา และควรมีการสรุปรายงานการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรอิสระประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รามิด พัฒนมงคลเชษฐ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรงอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี เบ็ญจะมโน (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภกิจ พงศ์อักษร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลควนเนียง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ ชันทะสีลา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษา ถึงอำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการทดลองพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล หนูหลาย (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร นิบุรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลมะนังยงในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชานี มะโร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า 1)ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงเพชร อำเภอรัศมี จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกพ กิตติกาศ (2550 : 64-65) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขต เทศบาลตำบลสันมหาพนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ พรหมเคื้อ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้อมอริ เงินใส (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2551-2555 แผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2551-2553 และแผนแม่บทชุมชน) ของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ด้าน การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (การดำเนินการ) ด้านการมีส่วนร่วมผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วม พยายามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมาลย์ มหาแสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูป้อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูป้อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ด้าน โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัย พวงทอง โยธาใหญ่ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ ทำการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2545 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใน ระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย มณี จันทร์ไทย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชนบทของประชาชนในตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชนบทของประชาชนในตำบล กระเบื้องนอก ด้านการดำเนินงานของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย กิตติศักดิ์ มากมี (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล 5 ปี กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพ้อ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ทะนงศักดิ์ เดชไพรขลา (2550 :

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2551-2553) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ยุทธพงศ์ นิคม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) ทั้ง 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

1. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนเพศหญิง เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ยังไม่ค่อยเปิด โอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟัง และเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาในขั้นตอนการเห็นชอบแผนพัฒนาในที่ประชุมสภาฯ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร มากกว่าประชาชนเพศชาย

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทะนงศักดิ์ เดชไพโรชลา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2551-2553) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี มี เพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร นิบุรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลมะนังยงในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ กิติภาส (2550 : 64-65) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ พรหมเดื่อ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า จำแนกตามเพศ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ ชันทะสีลา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในเขตกิ่งอำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน กุสุมาลย์ มหาแสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภู่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภู่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนที่มีอายุ 31-40 ปี ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานในที่ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มากกว่าประชาชนที่มีอายุ 51-60 ปี

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ ชันทะสีลา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทะนงศักดิ์ เดชไพรัชลา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2551-2553) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี มี อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ พรหมเชื้อ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาคว จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลที่จำแนกตาม อายุ อาชีพ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมาลัย มหาแสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุป อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า จำแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้เนื่องเพราะ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมประชาคมของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนของชุมชนเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมในหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นในสนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล และติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และประกาศ ใบปลิว เป็นต้น มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทะนงศักดิ์ เศษไพโรชลา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2551-2553) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี มีเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร นิบุรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลมะนังยงในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ กิตติกาศ (2550 : 64-65) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผล

การศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ พรหมเตื้อ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ จันทร์เสีลา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอเขาเยย จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง การศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในเขตกิ่งอำเภอเขาเยย จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุศุมลย์ มหาแสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาคำถามมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภู่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า จำแนกตาม ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ ระดับ .05

4. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร ได้รับข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานและการพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนตำบลในหลายช่องทาง เช่น การปิดประกาศ หอกระจายข่าว และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท รับจ้าง ค้าขาย และอื่น ๆ

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร นิบุรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลมะนังยงในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ กิตติภาค (2550 : 64-65) ได้ศึกษาคำถามมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุศุมลย์ มหาแสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้

ทำการศึกษามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูโป อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า จำแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทะนงศักดิ์ เดชไพโรชลา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2551-2553) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ด้านอาชีพ ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ พรหมดี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลที่จำแนกตามอาชีพ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลของการวิจัย พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3 ข้อ มีดังนี้

1.1.1 ข้อค้นพบจากการศึกษา ท่านได้เสนอข้อบกพร่องของการดำเนินการตามแผน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ($\bar{X} = 2.17$) จึงมีข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือหาทางแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินการตามแผนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านทุก 3 เดือน จัดทำสำรวจข้อมูลในแต่ละปี เป็นต้น

1.1.2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ($\bar{X} = 2.22$) จึงมีข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณและจัดทำรายละเอียดของแผนงาน / โครงการต่าง ๆ เช่น เสนอแผนงาน / โครงการด้านเศรษฐกิจ

1.1.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา ท่านเคยติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับผลความคืบหน้าการดำเนิน โครงการพัฒนา ($\bar{X} = 2.28$) จึงมีข้อเสนอแนะองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ ให้มากยิ่งขึ้น

1.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลของการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควร ส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการติดตามและประเมินผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควร ส่งเสริมให้เยาวชนหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งในความหลากหลายของแต่ละอาชีพในการเข้า มาร่วมตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น

1.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควร หาแนวทางให้ประชาชนที่มีการศึกษาทุก ๆ ระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การร่วม กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะที่มี ค่าความถี่สูงที่สุด 4 ข้อ มาเป็นข้อเสนอแนะ โดยข้อที่มีค่าความถี่มีดังนี้

1.3.1 ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. (ค่าความถี่=10)

1.3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (ค่าความถี่=9)

1.3.3 ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานตามแผนงานหรือ โครงการตามแผนพัฒนาของ อบต. (ค่าความถี่=9)

1.3.4 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนา สามปี (ค่าความถี่=8)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการประชุมสภา อบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

2) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานงานในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา อบต.

3) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม โครงการ หรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนา อบต.

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยการปัญหาหรือปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 ศึกษาปัจจัยอื่น เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และทั่วประเทศเพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแท้จริง